

โปรแกรมตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่มีแผนการพัฒนา (หากต้องการ)

คำชี้แจง ให้ท่านป้อนรายชื่อบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (ยกเว้นลูกจ้าง) ลงในช่อง "คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ชื่อ-สกุล" ระบบจะทำการตรวจสอบรายชื่อที่ท่านป้อนกับSheet "วางแผนการพัฒนา" หากรายชื่อใดเคยมีแผนการพัฒนาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ระบบจะแสดงผลว่า "มีแผนการพัฒนาแล้ว" หากรายชื่อใดไม่เคยได้รับการพัฒนาเลย ระบบจะแสดงผลว่า "ยังไม่มีแผนการพัฒนา"

หมายเหตุ

- การป้อนรายชื่อบุคลากรคนเดียวกันจะต้องเหมือนกันทุกประการ ทั้งตัวสะกด ช่องว่างระหว่างชื่อ-นามสกุล หรือช่องว่างหลังนามสกุล
ตัวอย่างที่1 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสตัย อุดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสตัย อุดทน" (มีช่องว่างระหว่างชื่อ-สกุลมากกว่า 1 ช่อง) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
ตัวอย่างที่2 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสตัย อุดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสตัย อุดทน_" (มีช่องว่างแฝงหลังนามสกุล) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
- โปรแกรมจะคำนวณสถานะการวางแผนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน โดยไม่แยกรอบการประเมิน
- สามารถเพิ่ม-ลด ปรับเปลี่ยนรายชื่อบุคลากรได้
- Sheetนี้ไม่ต้องนำส่งกองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	สถานะการมีแผนการพัฒนา ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน
1	นางสาวภารดี จิตอารี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
2	นางจตุพร มีธรรม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
3	นายชรินทร์ แสนยอดคำ	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
4	นายวิภูวัฒน์ ศรีชัยวงษ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
5	นายธรรมกุล ธรรมนิยม	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
6	นายสุภวุฒิ โสธากักดิ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
7	นายสายฝน วงษาทุม	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
8	นายปรัชญา ประไพวงษ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
9	นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูผาเด็น	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว

10	นายภาณุวัชร ชัยบัณฑิต	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
11	นายเดชวิช มุลภักดี	ปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
12	นายองอาจ คนกล้า	ปศุสัตว์อำเภอโซ่พิสัย	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
13	นายยุทธพงษ์ สุกทน	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
14	นายประพันธ์ มาลายุทธศรี	ปศุสัตว์อำเภอพรเจริญ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
15	นายอนุสรณ์ ทอนจรุง	ปศุสัตว์อำเภอเซกา	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
16	นายสมยศ ริงษา	ปศุสัตว์อำเภอปากคาด	มีแผนการพัฒนาแล้ว
17	นายสิทธิชัย จันทรเสน่ห์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
18	นายวีระพล ริงษา	ปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง	มีแผนการพัฒนาแล้ว
19	นายนิคม สนั่นเครื่อง	ปศุสัตว์อำเภอศรีวิไล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
20	นางสาวอรปริยา หินวันต์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	มีแผนการพัฒนาแล้ว
21	นายธีรพงษ์ พันเดช	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
22	นายสมพร ห้วยทราย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
23	นายประสาร ริงศรี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
24	นายสุรพจน์ วงศ์ประทุม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
25	นายยุทธนา แสนอุบล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
26			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
27			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
28			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
29			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
30			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
31			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
32			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
33			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
34			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)

135			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
136			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
137			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
138			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
139			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
140			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
141			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
142			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
143			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
144			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
145			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
146			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
147			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
148			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
149			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)
150			ป้อนรายชื่อบุคลากรเพิ่ม(ถ้ามี)